



*Bản tin*

# HƯƠNG SƠN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN

Số 140/2018



*Chào mừng*

- ▶ **Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam  
(18/11/1930 - 18/11/2018)**



**Bản tin**

## **HƯƠNG SƠN**

*Số 140 (2018)*

**Bản tin của  
BAN CHẤP HÀNH  
ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN**

**Điện thoại:  
(02393) 875431**

*Email: bantuyengiaohs@gmail.com*  
**Chịu trách nhiệm xuất bản**

**kiêm  
Trưởng Ban biên tập  
NGUYỄN DUY TRINH**

**Phó Ban biên tập  
LÊ NHẬT LỆ**

**Biên tập và trình bày**

**ĐINH LƯƠNG HÀO  
PHAN HOÀI THƯƠNG**

In 1.300 bản  
tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy  
phép xuất bản số 12/GPBT-STT&TT  
do Sở Thông tin và Truyền thông  
Hà Tĩnh cấp ngày 07/3/2014

# Trong số này

## **HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

✦ **Phải tẩy sạch bệnh quan liêu**

### **XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ**

✦ **Giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

✦ **Đảng bộ huyện Hương Sơn đổi mới, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy**

### **KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH**

✦ **Những nhân tố quyết định thành công của ngành GD & ĐT Hương Sơn**

✦ **Phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Hương Sơn**

### **NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT**

✦ **Hành động nhỏ mang ý nghĩa thiết thực**

### **NÔNG THÔN MỚI**

✦ **Nhìn lại sau 3 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"**

✦ **Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Hương Sơn**

### **TIN TỨC**

✦ **Tin trong tỉnh**  
✦ **Tin trong huyện**

### **HỎI - ĐÁP VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG**

### **SỨC KHỎE CHO MỌI NHÀ**

✦ **Đề phòng đau mắt đỏ mùa mưa lũ**

### **KHOA HỌC - KỸ THUẬT**

✦ **Kỹ thuật trồng cam**

### **TRANG THƠ**

✦ **Thứ bày**

**Bìa 1: Hàng rào xanh tại Khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn Chế Biên, xã Sơn Kim 2**

*Ảnh: Hương Hà*

# Thức bầy

(Ngày đồng hành nông thôn mới)

PHAN ĐỨC LIÊM

Sau tuần làm việc hăng say  
Đến hẹn, thú bầy, về đây Sơn Hàm  
Dọn vườn, cuốc cỏ, sửa đàng  
Đào hố, chôn cọc, làm hàng rào xanh.

Phát huy sức mạnh, đồng hành  
Có em, có chị, có anh, cùng làm  
Việc nhà, góp sức, sẻ san  
Việc lớn, tập thể, cả làng chung tay.

Mỗi tuần, chỉ được một ngày  
Thế nhưng hiệu quả, đổi thay rõ ràng  
Hội quán, giờ đã khang trang  
Hàng rào, lối ngõ, thẳng hàng, mới xây.

Lộ trình, ta tính theo ngày  
Còn nhiều công việc cần ngay, phải làm  
Đường thôn, còn phải chỉnh trang  
Bồn hoa, cây cảnh, rõ ràng chưa xong.

Kênh mương, thủy lợi nội đồng  
Dân sinh, thu nhập, còn mong mấy lần  
Đời sống văn hóa nhân dân  
Môi trường, quy hoạch, còn cần đổi thay.

Mỗi tuần, chỉ được một ngày  
Chỉ tiêu, kế hoạch đến đây còn nhiều  
Dựng xây, lắm khoản chi tiêu  
Hảo tâm, kêu gọi, ít nhiều giúp dân.

11h, ngày 22/9/2018.



Lực lượng đồng hành, giúp người dân làm rãnh thoát nước, chỉnh trang khuôn viên vườn hộ

# MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHẢN ẢNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9



*Đoàn kiểm tra NTM huyện thăm vườn mẫu gia đình ông Phạm Khắc Đông, thôn Trường An, xã Sơn Ninh*

*Các hộ sản xuất Xí nghiệp Chè Tây Sơn đang tổ chức thu hái chè*



*Đoàn Báo cáo viên Huyện ủy thực tế tại trạm và đập Thủy điện Hương Sơn*

## PHẢI TẮY SẠCH BỆNH QUAN LIÊU

Nhiệm vụ của Chính quyền ta và Đoàn thể ta là *phụng sự nhân dân*. Nghĩa là *làm đầy tớ cho dân*.

Đã phụng sự nhân dân, thì phải phụng sự cho ra trò. Nghĩa là việc gì lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại đến dân, thì phải hết sức tránh.

Lại phải hiểu và *làm cho dân hiểu*: Lợi ích tạm thời và lợi ích riêng, phải phục tùng lợi ích lâu dài và lợi ích chung. Lợi ích địa phương phải phục tùng lợi ích toàn quốc, toàn dân tộc.

Muốn làm được như vậy, thì mỗi cán bộ chính quyền và đoàn thể cần phải:

- Luôn luôn gần gũi nhân dân.
- Ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân dân.
- Học hỏi nhân dân.
- Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền, giải thích, cổ động, giáo dục, tổ chức nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bốn điều ấy cần phải đi song song với nhau. Vì không gần gũi dân thì không hiểu biết dân. Không hiểu biết dân thì không học hỏi được những kinh nghiệm và sáng kiến của dân.

Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân.

*Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân.*

Nhiều cán bộ ta đã hiểu và đã thực hành như thế.

Nhưng còn nhiều cán bộ chưa hiểu và không thực hành như thế, vì họ mắc phải bệnh quan liêu quá nặng.

Bệnh quan liêu là thế nào?

*Nguyên nhân* của nó vì xa cách quần chúng, không hiểu biết dân chúng, không học hỏi dân chúng, sợ dân chúng phê bình. Một thí dụ: Các cán bộ ấy, người thì cả đời chỉ loanh quanh trong trụ sở. Có người thì bao giờ “sấm ra đá kêu” mới gặp dân chúng một lần. Khi gặp dân chúng thì dứt tay vào túi quần mà “huấn thoại”, nói hàng giờ, nói bao la

---

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng tại Báo *Sự thật*, số 140, ngày 2/9/1950.

thiên địa. Song, những việc thiết thực cần kíp của địa phương, những điều dân chúng cần biết, thì không nói đến.

*Chứng bệnh ấy tỏ ra bằng màu vẽ:*

*Đối với người:*

Cấp trên đối với cấp dưới, cán bộ đối với nhân dân, quân quan đối với binh sĩ, bộ đội đối với dân chúng - chỉ biết dùng mệnh lệnh. Không biết giải thích, tuyên truyền. Không biết làm dân chúng tự giác và tự động.

*Đối với việc:*

Chỉ biết khai hội nghị, viết nghị quyết, ra chỉ thị. Chứ không biết điều tra, nghiên cứu, đôn đốc, giúp đỡ, khuyến khích, kiểm tra.

*Đối với mình:*

Việc gì cũng kèn càng, chậm rãi, làm cho qua chuyện. Nói một đường làm một nẻo.

Chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến nhân dân, đến đồng chí.

Một vẽ quan liêu nữa là: chỉ biết ăn sang, diện cho keng; chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn nhân dân phụng sự mình.

Tham ô, hủ hoá. Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”.

Đó là mấy vẽ chính của bệnh quan liêu.

Nếu không lo chữa, thì bệnh quan liêu sẽ đưa bệnh nhân đến chỗ hoàn toàn bị đào thải.

*Thang thuốc chữa bệnh quan liêu :*

- Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết.
- Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.
- Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.
- Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.

Mong rằng toàn thể cán bộ ta, ai không mắc bệnh quan liêu thì phải giữ gìn, tránh nó. Ai đã mắc bệnh ấy, thì phải cố gắng mà chữa cho khỏi đi, cho xứng đáng là người cán bộ cách mạng, chớ để bị đào thải.

X.Y.Z.

# GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

\* NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy



*Toàn cảnh Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018*

**T**hời gian qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào cuộc sống, với nhiều cách làm sáng tạo và đạt được những kết quả tích cực. Từ nhận

thức và hành động để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên; ý thức trách nhiệm, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; chất lượng sinh hoạt chi bộ, kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi công vụ, phục vụ nhân dân;

nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực công tác xuất hiện và từng bước lan tỏa. Tuy vậy, kết quả đạt được chưa thật đồng bộ, bền vững; mỗi cán bộ, đảng viên tâm huyết, trách nhiệm vẫn luôn trần trở; nhân dân còn kỳ vọng nhiều hơn nữa.

Nhận thức sâu sắc vấn đề, cấp ủy huyện đã chỉ đạo rà soát kết quả triển khai Chương trình hành động của huyện, tiếp tục chỉ đạo, đốc thúc thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết và Chỉ thị đã đề ra. Một số giải pháp cụ thể cần tập trung là:

*Thứ nhất*, cụ thể hoá tiêu chí, đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng và thực hiện quy định lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; nhắc nhở, phê bình, xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp và xử lý nghiêm khi có vi phạm.

*Thứ hai*, thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị. Phát hiện, nhân

rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong phong trào ở cơ sở làm nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công và cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Giám sát, theo dõi sát đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ sở.

*Thứ ba*, tiếp tục giám sát, kiểm soát nền nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên và nhân dân trước những vấn đề dư luận quan tâm; trách nhiệm trong phát ngôn, sử dụng mạng xã hội; phát huy vai trò của mỗi đảng viên xây dựng và thực hiện nghị quyết của chi bộ; phân công đảng viên phụ trách các nhóm hộ, cụm dân cư; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ phụ trách, cùng dự sinh hoạt chi bộ.

Duy trì chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt; qua kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với những khuyết điểm, yếu kém của tập thể.



*Thứ tư*, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05; đặc biệt việc tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và việc ghi Sổ tay “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là xử lý đảng viên vi phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị. Kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của cán bộ ở một số chức danh mà cán bộ, đảng viên có ý kiến hoặc dư luận thường phản ánh.

*Thứ năm*, tiếp tục rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không đủ tư cách, sa sút ý chí phấn đấu ra khỏi Đảng; bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên, quan tâm các quần chúng tích cực là người lao động trực tiếp, cán bộ thôn, khối phố; nâng cao chất lượng đảng viên mới. Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với các chức danh cán bộ; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà chậm khắc phục, sửa chữa.

*Thứ sáu*, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và người dân trong đánh giá, giám sát cán bộ.

Thực hiện nghiêm túc quy định tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

*Thứ bảy*, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Hơn lúc nào hết, 4 nguy cơ lớn mà Đảng đã thẳng thắn chỉ ra đang hiện hữu, mức độ ngày càng phức tạp, khó lường, thường xuyên đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết. Đó cũng chính là những nội dung trọng tâm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) đề ra mà chúng ta đã và đang cụ thể hoá để triển khai thực hiện.

N.T.G

# ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY

\* NGUYỄN VIỆT DỪNG

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Điều lệ Đảng đã ghi rõ: “Các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...”. Trong những năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Hương Sơn đã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực, chủ động, đổi mới tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương; quy chế, quy định, hướng dẫn của UBKT Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Ngay

sau Đại hội, cấp ủy, UBKT các cấp đã ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với một số tổ chức đảng và cơ quan nhà nước trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường chỉ đạo cơ sở thông qua hoạt động của 9 đoàn công tác gắn với phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách theo dõi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. UBKT Huyện ủy hướng dẫn cấp ủy, UBKT cơ sở xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm sát với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 111 tổ chức đảng, 55 đảng viên (*trong đó có 09 đồng chí Huyện ủy viên*). Thường trực Huyện ủy đã tổ chức 75 cuộc giám sát thường xuyên với các địa

phương, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát 546 chi bộ, 294 đảng viên. UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng, 06 đảng viên; kiểm tra, giám sát 52 tổ chức đảng, 21 đảng viên (*trong đó có 07 đồng chí Huyện ủy viên*). UBKT cơ sở kiểm tra, giám sát 357 chi bộ, 97 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, tài nguyên; thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ; về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên; quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính... Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật 138 đảng viên bằng hình thức khai trừ 04, cách chức 02, cảnh cáo 15, khiển trách 117.

Nhìn chung cấp ủy, ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng, nhất là việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khối phố; kiểm tra, giám sát

vào những lĩnh vực và địa bàn trọng điểm dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực đã nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ngăn ngừa vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên, đơn thư bảo đảm ổn định tình hình từ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần giúp các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn ngừa sai phạm, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát nên quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện thiếu chăm lo, quan tâm, có lúc có nơi còn buông lỏng sự lãnh đạo, quản lý. Một số tổ chức đảng chưa thật sự chủ động trong

kiểm tra giám sát, chưa kịp thời nắm bắt tình hình để sớm phát hiện và xử lý các vấn đề mới nảy sinh. Năng lực, trình độ và phương pháp một số người đứng đầu cấp ủy và một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế. Nội dung kiểm tra chưa toàn diện, sâu rộng, công tác giám sát còn nhiều lúng túng. Kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm nhìn chung còn ít. Một số cuộc kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa tuân thủ nguyên tắc, phương pháp... nên chất lượng và hiệu quả đạt được không cao.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Người đứng đầu cấp ủy phải thực sự gương mẫu, nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát, trực tiếp và thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp dưới và UBKT cấp mình.

*Thứ hai*, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở cần thể hiện sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm

vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm như trong quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, các chính sách an sinh xã hội... Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

*Thứ ba*, UBKT các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường công tác phối hợp, chủ động phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội... để kịp thời kiểm tra, giám sát những lĩnh vực bức xúc, nổi cộm mà dư luận và nhân dân quan tâm, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

N.V.D

# Những nhân tố quyết định thành công của ngành giáo dục và đào tạo Hương Sơn

✽ ĐÀO DUY SỸ

HUV, Trường Phòng GD & ĐT huyện

Hướng tới các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng, tôn vinh, ghi nhận công lao cao cả của các thể hệ nhà giáo đối với xã hội, với quê hương, đất nước. Kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, Ngành giáo dục huyện nhà vinh dự 4 năm liền là đơn vị được công nhận hoàn thành xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, thành quả đó đã được đặt nền móng lâu dài trong quá trình phát triển và được tạo bởi với những yếu tố cơ bản sau đây:

*Trước hết*, Hương Sơn luôn được xem là vùng đất học của xứ Nghệ, vùng đất văn vật, khoa bảng, nơi sự học lên ngôi; những kết quả ấy có sự dựng xây, vun đắp, đóng góp rất lớn các thể hệ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua các thời kỳ. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, dưới làn mưa bom bão đạn, những lớp học trong mái lá đơn sơ, dưới âm trầm gieo chữ trồng người, những nhà giáo vừa là người thầy, vừa là chiến sỹ. Từ giai đoạn đất nước thống nhất, hòa bình được lập lại cho đến đầu thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới việc dạy và học cũng diễn ra trong muôn vàn khó khăn do sự thiếu



Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng - GV trường THCS Sơn Kim, hướng dẫn học sinh cuộc thi Sáng tạo KHKT đạt giải giải Ba cấp quốc gia.



Cô giáo Lê Thị Minh - GV trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, nhiều năm liền phụ trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử được xếp thứ nhất toàn tỉnh.

thôn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và điều kiện sống rất thấp của nhà giáo, song với sự miệt mài, tận tụy, yêu nghề, các thầy cô vẫn kiên trì bám trường, bám lớp và dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh thành đạt, trưởng thành. Nhiều học sinh đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực, nhiều người đã trở thành cán bộ cao cấp, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà giáo dục, nhà sản xuất kinh doanh giỏi nổi tiếng. Các thế hệ cán bộ quản lý giáo dục cũng đã hết sức trách nhiệm, sáng tạo và kiên trì trong công tác tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất trường học và phát triển giáo dục. Từ chỗ những ngôi trường với mái lá đơn sơ, nhà tranh vách đất nay đã là những dãy nhà cao tầng, kiên cố; từ chỗ những trẻ mầm non phải học nhờ, học tạm trong nhà dân, thôn xóm nay đã có trường, lớp học khang trang. Từ chỗ cuộc sống của giáo viên mầm non chỉ trông chờ vào sự đóng góp của nhân dân thì nay các cô đã được hưởng lương từ ngân sách và các chế độ theo quy định của nhà nước. Sự đóng góp công hiến của các thế hệ nhà giáo đã tạo nên truyền thống và đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

*Hai là*, trong suốt chiều dài của sự phát triển, ngành giáo dục luôn đón nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội. Từ những quyết sách lớn như các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, các đề án, chương trình hành động, đến các hoạt động cụ thể thiết thực như đầu tư chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện các chính sách về chế độ của nhà giáo; công tác hỗ trợ,

động viên, tuyên dương khen thưởng, công tác xã hội hóa giáo dục... đã tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục, công tác dạy và học ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của Hương Sơn hiện nay là 85,8%, cao hơn mặt bằng chung của toàn tỉnh.

*Ba là*, trong hoạt động chuyên môn ngành luôn chủ động đón đầu và chỉ đạo quyết liệt các hoạt động đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng toàn diện. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ về hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học. Đổi mới dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, trải nghiệm, kỹ năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống, phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất cho học sinh. Song song với đổi mới dạy và học là đổi mới công tác quản lý. Từ Phòng cho đến cán bộ quản lý các nhà trường hàng năm đều xây dựng kế hoạch bài bản, khoa học, cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả. Các nhà trường đã thực hiện khá tốt công tác tự chủ, có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, các tổ chức, đoàn thể và cán bộ, giáo viên trong từng đơn vị để tạo được sức mạnh tập thể trong việc

tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học.

*Bốn là*, chú trọng thường xuyên công tác bồi dưỡng đội ngũ, coi đây là yếu tố quan trọng, quyết định để nâng cao chất lượng. Đa dạng hóa hình thức tổ chức và phương pháp bồi dưỡng đội ngũ. Động viên và tạo mọi điều kiện để CBGV tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn; phát huy tối đa tinh thần tự học của mỗi nhà giáo. Hiện nay, 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó tỷ lệ trên chuẩn đạt 90,88%. Ngành đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, giáo dục pháp luật; tổ chức các đợt tập huấn, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, các cuộc thi... để bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.

*Năm là*, hiệu quả và sức lan tỏa của việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa và gắn liền với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, sau hơn 10 năm kể từ khi triển khai thực hiện đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về mặt tư tưởng, nhận thức và hiệu quả công tác; nên nếp kỷ cương trường học được xiết chặt và củng cố; đội ngũ CBQL, GV, NV trong ngành luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phát huy tốt phẩm chất đạo

đức nhà giáo, yêu nghề, trách nhiệm với học sinh, tinh thần tự học và sáng tạo luôn được phát huy. CBGV, NV toàn ngành đều thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

*Sáu là*, phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân huyện nhà rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; luôn có sự phối hợp đầy trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục, chăm lo và tạo mọi điều kiện cho con em học tập và rèn luyện trong môi trường tốt nhất để rèn luyện nhân cách, phát triển kỹ năng và hướng tới tương lai. Từ sự chia sẻ với những khó khăn vất vả của nhà giáo năm xưa trong hoàn cảnh chiến tranh đến sự đồng tình hưởng ứng và ủng hộ các chủ trương, các hoạt động đổi mới giáo dục trong những năm qua của phụ huynh và các tầng lớp nhân dân là điều kiện, là động lực để các thầy cô giáo và các nhà trường nỗ lực sáng tạo, vươn lên trong sự nghiệp trồng người.

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta càng trân trọng biết ơn công lao to lớn và sự hy sinh cống hiến của các thế hệ nhà giáo huyện nhà bao nhiêu, giáo viên toàn ngành càng phải ra sức thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học bấy nhiêu để củng cố, phát huy những thành quả đã đạt được nhằm khẳng định truyền thống của vùng đất học, khẳng định vị thế của giáo dục huyện nhà Hương Sơn trong bức tranh chung của giáo dục Hà Tĩnh và đáp ứng với sự quan tâm, tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà.

Đ.D.S

# Phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Hương Sơn

✽ LÊ ĐỨC HÙNG

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Cùng với việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe của người dân.

**T**hấm nhuần quan điểm của Đảng là phải “làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình và mỗi người...” những năm qua, huyện Hương Sơn đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp và UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, thiết thực phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, địa phương, thông qua các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.



Không gian diễn xướng “Trai Sông Hương - Gái Hà Gia”



Đặc biệt, công tác tổ chức Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông đã nâng cao tầm quy mô và hình thức tổ chức, đã thu hút hàng nghìn lượt người về dự lễ ghi nhận và đánh giá cao. Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội, môn bơi thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố trở thành một hoạt động thể thao trọng điểm nhân dịp đầu Xuân năm mới để cổ vũ tinh thần nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức tốt các giải thể thao cấp huyện, phối hợp với tỉnh tổ chức thành công giải việt dã cấp tỉnh tại Hương Sơn; Làm tốt công tác tìm kiếm và Huấn luyện các môn thể thao và tham gia tất cả các môn thể thao cấp tỉnh và đạt thành tích cao như Bơi thuyền, việt dã, kéo co, điền kinh, bóng bàn... là một trong 3 đơn vị đạt thành tích cao nhất tại Đại hội TDTT toàn tỉnh. Mặt khác huyện không ngừng quan tâm và hướng dẫn nâng cao chất lượng các hoạt động của các lớp nghiệp dư, CLB các môn thể thao như bóng đá trẻ, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền hơi, thể hình, võ thuật... đặc biệt đối tượng của các CLB cơ bản là tầng lớp thanh thiếu niên, nhi đồng... đây là những VĐV tương lai, là lớp kế cận nối tiếp truyền thống của Hương Sơn tại các giải thể thao cấp tỉnh trong những năm tới...

Công tác xã hội hóa các hoạt động thể thao được tập trung cao, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm, đã tổ chức 3 giải bóng đá Việt Nam Xanh, giải bóng bàn mở rộng và bóng chuyền nam... thông qua giải đã thu hút được đông đảo các VĐV ở khắp các huyện trong tỉnh về tham gia và được Sở VH, TTTT&DL đánh giá cao, là điểm sáng của phong trào trong toàn tỉnh. Ngoài ra chủ động phối hợp với các ngành như Hội Nông dân, Phụ nữ huyện tổ chức thành công các giải bóng chuyền toàn huyện...

Bên cạnh đó, phong trào VHVN quần chúng cũng có nhiều khởi sắc. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức được hơn 300 cuộc thi, hội diễn, giao lưu, kỷ niệm các ngày lễ... đặc biệt là huyện đã tổ chức thành công liên hoan Dân ca - Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần Nhất, có 30/32 xã, thị trấn tham gia. Sau thành công hội diễn cấp huyện, huyện đã thành lập đội tuyển tham gia Hội diễn Dân ca - Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức, huyện Hương Sơn được chọn là đơn vị diễn khai mạc và được chọn tiết mục tham gia giao lưu tại Nghệ An, được Đài Truyền hình Việt Nam phát trên sóng VTV. Tổng kết Hội diễn, Đoàn Hương Sơn được xếp giải hai toàn đoàn; đạt giải nhì hội thi Nông thôn ngày mới toàn tỉnh được Sở văn hóa ghi nhận và đánh giá rất cao. Ngoài ra, công tác mở rộng và nâng cao chất lượng các

hoạt động của các CLB dân ca, lớp nghiệp dư như Erobich, múa măng non, nhảy... được đầu tư, từ các hoạt động này đã và đang góp phần nâng cao chất lượng phong trào quần chúng ở cơ sở và cấp huyện, điều này được thể hiện rất rõ trong các chương trình, hội thi cấp huyện và cấp tỉnh trong những năm qua.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn huyện có 45 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó 11 di tích cấp quốc gia, 01 lễ hội được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 33 di tích cấp tỉnh; 100 đình, đền, miếu; 35 chùa phật và hàng trăm nhà thờ họ. Công tác giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của huyện được đẩy mạnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền về Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác được phát sóng trên VTV3, VTV6, VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam; Năm 2018 phối hợp với VTV1 Đài truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình “Hành trình di sản” Giới thiệu về các di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác. Thông qua các chương trình này nhằm quảng bá về các di sản văn hóa trên đất Hương Sơn nhằm góp phần thu hút các tập thể, cá nhân đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo vào các di tích LSVH trên địa bàn huyện.

Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” được phát triển cả

về chiều rộng và chiều sâu. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 79,70%; có 231/272 thôn, khối đạt danh hiệu văn hóa, đạt 84,90%; có 4 sân Tennits, 8 sân bóng đá nhân tạo, 25 sân vận động lớn; có 272 sân bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông của các thôn, khối phố. Có 27 CLB thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi. Có 9 lớp võ thuật Karatedo, 01 lớp võ Vovinam, 02 lớp năng khiếu Bóng đá thiếu niên và nhi đồng hoạt động hiệu quả. Ngoài ra trên địa bàn huyện có 20 Câu lạc bộ (FC) bóng đá được thành lập và hoạt động theo mùa giải; 05 Câu lạc bộ Dân ca - Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đang hoạt động, 3 câu lạc bộ được thành lập mới năm 2018...

Có thể khẳng định, phong trào VHVN, TDTT ở huyện Hương Sơn đã có bước phát triển vượt bậc. Qua thực hiện phong trào, các thiết chế văn hoá ở cơ sở, như: Nhà sinh hoạt văn hoá được đầu tư xây dựng, nhiều sinh hoạt lễ hội được khôi phục và phát triển. Việc giữ gìn thuần phong mỹ tục, các giá trị văn hoá truyền thống được nhân dân tự giác thực hiện. Phong trào sinh hoạt VHVN, TDTT được duy trì và tổ chức, không ngừng nâng cao sức khỏe và mức hưởng thụ văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thôn, xóm, khối phố, các cộng đồng dân cư trong toàn huyện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

L.Đ.H

# Nhìn lại sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

\* NGUYỄN THÀNH ĐỒNG

UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

*Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các tầng lớp Nhân dân huyện Hương Sơn tích cực thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa”. Đến nay, từng nội dung của cuộc vận động đã đi sâu vào đời sống Nhân dân, mang lại nhiều kết quả thiết thực.*

Cuộc vận động được Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2016, hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, toàn diện, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, Mặt trận



*MTTQ các cấp vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới*

Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã xây dựng các văn bản triển khai thực hiện, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động Nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Nhiều hộ dân đã chủ động mở rộng quy mô trong sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất như: chăn nuôi hươu, lợn, gà, trồng cây ăn quả, rau màu theo hướng liên kết. Bên cạnh đó việc chăm lo cho người nghèo ngày càng được quan tâm, thông qua vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”. Trong 3 năm qua, đã xây dựng 646 căn nhà “Đại đoàn kết”, nhà tránh lũ với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng; kêu gọi trao tặng 26.773 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị trên 7 tỷ đồng nhân dịp Tết nguyên đán; hỗ trợ 80 cặp Dê giống, với giá trị trên 600 triệu đồng; hỗ trợ 3.429 cây giống, giúp đỡ 114 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cải tạo vườn, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khối văn hóa được

MTTQ tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả khá toàn diện và rộng khắp, góp phần xây dựng, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, gắn kết “tình làng, nghĩa xóm” trong cộng đồng dân cư. Đến cuối năm 2017 đã có 29.747 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 79,70%; thôn văn hóa tăng: từ năm 2015 có 147/272 đến cuối năm 2017 có 231/272 thôn, khối được công nhận thôn, khối văn hóa chiếm 84,90%, có 179/272 khu văn hóa - nhà văn hóa thể thao đạt chuẩn, chiếm 79,91%.

Trong công tác tuyên truyền, vận động chung sức xây dựng quê hương, được Nhân dân hưởng ứng tích cực, với các việc làm hết sức thiết thực như: hiến đất, hiến cây, hiến bờ tường rào và ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng, như làm đường GTNT, TLND, chỉnh trang đường, nhà văn hóa thôn... từ năm 2016 lại nay, UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến hơn 28.765 m<sup>2</sup> đất, hiến 624.538 cây; đóng góp hàng vạn ngày công, kêu gọi con em xa quê quyên góp 11,03 tỷ đồng và huy động nội lực 150,7 tỷ đồng để xây dựng NTM, Đô thị văn minh, tiêu biểu như đơn vị: Sơn Tiến, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Kim 1, Sơn Kim2... Cùng với đó, vai trò chủ thể của Nhân dân cũng được phát huy qua các hoạt động giám sát tại cơ

sở như: giám sát các công trình của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người dân... từ đó đề xuất với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao.

Từ thực tiễn sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Ban Thường trực UBMTTQ huyện Hương Sơn đã rút ra một số kinh nghiệm đó là:

*Thứ nhất:* Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh. Việc xây dựng NTM, đô thị văn minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KTXH của huyện để tạo sự quyết tâm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh tại mỗi địa phương, đơn vị.

*Thứ hai:* Trong triển khai thực hiện, cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, người dân được bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai đề án và các nội dung công việc cụ thể; phải thực sự phát huy vai trò làm chủ của người dân trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từ việc lập kế hoạch xây dựng dự án, tổ chức

thi công giám sát. Lãnh đạo cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và đoàn thể phải thường xuyên sâu sát dân, tạo mọi điều kiện để dân biết, dân làm, dân kiểm tra giám sát và hưởng lợi từ kết quả xây dựng NTM.

*Thứ ba:* Trong vận động xây dựng NTM phải khơi dậy, khai thác và huy động các nguồn lực trong Nhân dân, làm cho dân hiểu mục đích xây dựng NTM là vì lợi ích thiết thực của dân, dân là người làm chủ quá trình xây dựng NTM, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước.

*Thứ tư:* Chú trọng việc xây dựng mô hình điểm để triển khai nhân dân rộng tiến hành từ đơn giản đến phức tạp, làm từ gia đình, thôn xóm làm lên, chọn những công việc liên quan thiết thực đến từng hộ dân, từng cộng đồng dân cư làm trước, không nên triển khai đồng đều giàn trải.

*Thứ năm:* Gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú ý kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xã hội, phát triển sản xuất với việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác phát huy những truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của Nhân dân trên địa bàn.

N.T.Đ

# Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Hương Sơn

\* HƯƠNG HÀ

Để giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, thời gian qua, huyện Hương Sơn đã phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 30/30 xã trong toàn huyện. Phong trào đã được các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp, đi vào chiều sâu, từng bước tạo nên những Khu dân cư khang trang, trù phú; Đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp của miền quê thanh bình, yên ả.

Trong không khí náo nức của những ngày mùa thu lịch sử, về với các miền quê ở huyện Hương Sơn, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh lao động tích cực khẩn trương của nhân dân đang tập trung dồn sức xây dựng KDC kiểu mẫu.

Ở các địa phương, dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng khi có chủ trương xây dựng KDC mẫu, bà con đã hăng hái tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhà có đất hiến đất, có cây hiến cây, không phải hiến đất, hiến cây thì đóng góp công sức, tiền của chung tay cùng với cộng đồng để xây dựng bộ mặt nông thôn tươi sáng.



Người dân thôn 3, xã Sơn Bình tự nguyện phá dỡ tường rào, hiến đất mở đường.

Có mặt tại thôn 3, xã Sơn Bình vào lúc 7h sáng, không khí lao động đã rất sôi nổi. Thời tiết nóng nực vì thế bà con đã tập trung từ rất sớm để tháo dỡ các công trình hàng rào xây, công nhà kiên cố mở rộng tuyến đường từ 3m lên 5m. Đảng viên Lê Hồng Hòa, người tiên phong trong việc hiến đất, đập bỏ hệ thống tường rào, công nhà trị giá trên 50 triệu đồng để mở đường. Gần kề với ông Hòa, gia đình bà Đoàn Thị Lan cũng đã dời hàng rào vào sâu 1,5m để hiến trên 80m<sup>2</sup> đất vườn vì lợi ích chung của thôn. Chia sẻ về việc làm này, các hộ đều phấn khởi cho rằng: *Mình làm trước hết là phục vụ lợi ích cho chính gia đình mình, sau đó là bộ mặt khu dân cư sẽ có nhiều thay đổi, con cháu đi xa về cũng thấy vui và tự hào trước sự đổi mới của quê hương.*

Từ những hộ tiên phong như ông Hoàng, bà Lan nên đến nay nhiều hộ khác trong thôn cũng đã đồng lòng nhất trí làm theo. Mỗi người, mỗi nhà đều phát huy tinh thần trách nhiệm của mình để chung sức xây dựng KDC kiểu mẫu. Không những thế, nhân dân trong thôn còn đồng tình đóng góp tiền, mỗi khẩu trong độ tuổi lao động 300 ngàn đồng, ngoài độ tuổi lao động tối thiểu ủng hộ 100 ngàn đồng và mỗi gia đình có tuyến đường đi qua đóng góp thêm mỗi hộ từ 3 đến 6 triệu đồng, tùy theo chiều dài hưởng lợi để hoàn thành 4 tuyến đường bê tông có tổng chiều dài gần 800m.

Ở xã Sơn Bình, nhiều tuyến đường ngõ thôn chỉ rộng chừng 2,5 - 3m nay đều được mở rộng từ 5 - 6m. Hầu hết đường chưa được mở rộng là do vướng mắc một số hộ trong giải phóng mặt bằng. Để tháo gỡ khó khăn, cấp ủy, chính quyền xã đã đến từng hộ tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con, để có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý nhất. Ông Ưông Xuân Đức - Bí thư đảng ủy xã Sơn Bình cho biết: *“Phần lớn bà con đều hiểu rõ mở đường là phục vụ lợi ích của chính người dân, nhưng mỗi hộ đều có lý lẽ riêng của họ về việc hiến đất, hiến cây. Chúng tôi cùng ban cán sự thôn phải tìm hiểu kỹ để có cách thuyết phục, thậm chí phải nhờ đến anh em, họ hàng xa quê gọi điện về động viên, thuyết phục. Mất rất nhiều thời gian, nhưng quan trọng là đại bộ phận nhân dân đã nhận thức và đồng tình ủng hộ”*.

Bộ mặt tươi sáng của khu dân cư là thành quả từ việc chung tay xây dựng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân. Mỗi địa phương có một cách làm khác nhau, lựa chọn một nội dung công việc khác nhau phù hợp với điều kiện từng thôn, để tạo sức lan tỏa sâu rộng. Thời gian này, phong trào thi đua cải tạo vườn ở thôn Xuân Thủy, xã Sơn Thủy rầm rộ hơn bao giờ hết. Được địa phương hỗ trợ hàng chục ca máy xúc, nhân dân đã phá bỏ bờ kè, bờ tre để cải tạo khuôn viên vườn hộ; làm hàng rào cọc bê tông - thép gai, trồng cây xanh, đào hồ trồng cây ăn quả.

Đề chương trình cải tạo vườn tạp thực sự mang lại hiệu quả, song song với công tác tuyên truyền, thôn đã thành lập tổ công tác hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình tham gia cải tạo vườn tạp. Đền nay trong thôn đã có 75% số hộ cải tạo vườn, nhiều hộ đã bắt đầu đào hố chuẩn bị trồng cây. Thôn đang phấn đấu đến cuối năm nay có trên 95% hộ hoàn thành việc cải tạo, quy hoạch vườn hộ. Ông Phan Thanh Trâm, trưởng thôn Xuân Thủy cho biết thêm: “Sau khi hoàn thành việc cải tạo vườn hộ, trên cơ sở điều kiện thổ nhưỡng, nguồn lao động của các hộ gia đình, chúng tôi sẽ phối hợp với cán bộ chuyên môn của xã tư vấn, hướng dẫn bà con lựa chọn các giống cây trồng phù hợp, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc để đạt hiệu quả cao”.

Gặp gỡ và trò chuyện với người dân cho thấy, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu không chỉ bằng nhà cửa, đường sá, công trình mới, mà còn bằng chính lối sống, lời nói, nếp nghĩ của người dân. Truyền thống đoàn kết, gắn bó và tính cố kết cộng đồng đã phát huy hiệu quả khá rõ trong việc xây dựng 10 hộ liên kè nhà sạch, vườn đẹp của KDC kiểu mẫu. Điển hình phải kể đến thôn Minh Giang, xã Sơn Mai. Từ một thôn khó khăn, thấp lũ, nhờ đổi mới trong công tác huy động sức dân, từ đầu năm đến nay, thôn đã vận động xây dựng được 20 hộ liên kè xây dựng chỉnh trang vườn hộ, làm hàng rào xanh đồng bộ theo quy

chuẩn thiết kế. Mỗi hộ liên kè phải bỏ ra một khoản kinh phí đầu tư từ 30 – 70 triệu đồng làm bờ kè hàng rào xanh, ngoài các khoản đóng góp chung trong thôn. Nếu không có tinh thần đoàn kết, gắn bó, không vì lợi ích chung của cộng đồng với điều kiện kinh tế của người dân hiện nay chắc chắn không thể làm được. Ông Đoàn Ngọc Sính, người dân thôn Minh Giang chia sẻ: “Không phải ai cũng có để bỏ ra một khoản kinh phí mấy chục triệu đồng làm hàng rào, chỉnh trang vườn theo quy chuẩn, nhiều hộ còn phải vay mượn để làm, nhưng chúng tôi thực sự nể trọng đội ngũ cán bộ thôn, họ quyết tâm quá, vì dân quá nên chúng tôi nghĩ rằng mình cũng phải có trách nhiệm đóng góp vào. Và lại, chúng tôi cũng hiểu mình làm, mình hưởng, những hộ xung quanh mình làm cả nhà lẽ vì mình mà để xấu bộ mặt của thôn, nên mỗi người động viên nhau cố gắng một chút để được cái lợi ích chung”.

Có thể thấy, từ việc xây dựng KDC NTM kiểu mẫu đã tạo động lực cho người dân và cộng đồng dân cư, huy động tối đa sự vào cuộc của người dân. Đến thời điểm này, huyện Hương Sơn đã có 12 KDC kiểu mẫu được tỉnh công nhận đạt chuẩn và đang tiếp tục được củng cố, nâng cấp thêm; Đồng thời, toàn huyện đang tiến hành xây dựng 68 KDC mẫu, phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 25 KDC hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn theo quy định.

H.H



# HÀNH ĐỘNG NHỎ MANG Ý NGHĨA THIẾT THỰC

✧ VÕ THI HƯƠNG

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

Có những thứ trong cuộc sống hàng ngày không mấy ai để ý, thường được vứt bừa bãi, vừa lãng phí, vừa ảnh hưởng đến môi trường như: chai nhựa, túi nilon, vỏ lon, vỏ hộp... nhưng qua bàn tay chị em phụ nữ đã trở nên hữu ích mang ý nghĩa tốt đẹp. Sau gần 1 năm triển khai, mô hình điểm “phụ nữ phân loại rác bảo vệ môi trường gây quỹ hoạt động” của Hội LHPN Hương Sơn đã được chị em phụ nữ đồng tình hưởng ứng đạt kết quả khả quan. Cách làm này không chỉ góp phần làm xanh - sạch - đẹp môi trường mà còn tạo được nguồn quỹ tổ chức các hoạt động hội.



Buổi thu gom phế liệu chi hội 2, thị trấn Tây Sơn

**C**hi Cù Thị Thúy, chi hội trưởng chi hội 2, thị trấn Tây Sơn cho biết: Sau khi Hội phụ nữ thị trấn Tây Sơn phát động xây dựng mô hình “phụ nữ phân loại rác bảo vệ môi trường gây quỹ hoạt động” và chọn chi hội 2 làm điểm. Ban đầu đa phần chị em cảm thấy chưa quen khi thực hiện công việc này và lâu nay xử lý rác đã có hợp tác xã môi trường. Một số hội viên cho rằng việc thu lượm phân loại vừa mất thời gian nhưng khi bán lại chẳng được bao nhiêu nên không mặn mà. Tuy nhiên, sau khi vận động

và hướng dẫn, các chị em đã hiểu được ý nghĩa của việc làm này, đồng tình hưởng ứng.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phụ nữ, chị Thúy nhận thấy rằng nguồn kinh phí sử dụng cho các hoạt động chăm lo cho chị em được trích từ kinh phí hoạt động của Hội còn rất hạn chế. Phải làm sao để chị em không phải bỏ tiền túi mà vẫn tạo được thêm nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động là điều mà chị luôn trăn trở. Khi Hội cấp trên triển khai chị đã bàn bạc với chị em phát động phong trào cùng nhau thực hiện trong đó

chi hội trưởng và lực lượng hội viên nòng cốt đi đầu. Phương thức hoạt động của mô hình là: mỗi hộ sẽ tự thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt của gia đình mình làm 3 loại: các loại rác thải hữu cơ như: lá cây, rau quả, vỏ trái cây, thức ăn thừa; các loại rác không tái chế để xe thu gom rác mang đi. Riêng đối với các loại phế liệu là bìa carton, vỏ lon bia, chai nhựa, giấy vụn,... mỗi tháng một lần, toàn chi hội chia làm 5 cụm mỗi cụm có 1 chị làm tổ trưởng đến từng nhà thu gom, sau đó tập trung phế liệu tại một điểm rồi gọi người thu mua đến. Từ khi mô hình được thành lập, các hội viên không ai bảo ai đều tự giác thu gom phế liệu bị vứt bỏ. Khi đi làm, đi chợ, các chị cũng tranh thủ lượm những túi nilon, những chai lọ bị vứt bừa bãi. Lúc ở nhà tranh thủ gom những phế phẩm từ sinh hoạt gia đình rồi cứ đến một ngày nhất định trong tháng, tập trung các thứ thu gom được, đem cân bán lấy tiền góp quỹ. Người ít thì cũng một vài cân, người nhiều thì cũng năm ba cân, tích tiểu thành đại, nên mỗi lần cân bán tổ thu về từ 200 - 300 nghìn đồng. Sau 8 tháng triển khai hoạt động này nguồn quỹ của chi hội có trên 1,2 triệu đồng. Với số tiền đó, đã được chị em dành động viên, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em khi ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn; Biểu dương hội viên tiêu biểu; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao của chi hội...

Cùng cách làm như thị trấn Tây Sơn, hiện nay mô hình này tại Sơn Châu, Sơn Trường, Sơn Quang, Sơn Thủy... được chị em đồng thuận,

tham gia đông đảo và mang lại hiệu quả. Sau khi triển khai mô hình điểm tại các cụm thi đua, đến nay toàn huyện có 25 đơn vị triển khai, 40 chi hội thực hiện thu hút trên 3.000 hội viên phụ nữ tham gia, số tiền thu được từ hoạt động này để gây quỹ trên 20 triệu đồng. Nguồn quỹ góp được đã giúp cho các chi hội tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực.

Chúng tôi có dịp chứng kiến một buổi thu gom phế liệu của chị em chi hội Bình Thủy - Sơn Thủy. Như thường lệ, cứ ngày 17 hàng tháng mỗi người đều có một túi vỏ lon, vỏ hộp nhựa đã được phân loại cẩn thận. Trong số những hội viên mang phế liệu đến thu gom có khá nhiều hội viên phụ nữ đã cao tuổi. Chỉ 1 buổi, mấy chục cân phế liệu đã được chị em phân loại, đóng bao cẩn thận, tất cả đều được ghi chép một cách công khai, minh bạch. Có thể thấy, việc làm tuy nhỏ ban đầu tưởng chừng rất khó vì đòi hỏi sự đồng thuận cao nhưng chỉ cần mỗi người trong chúng ta có ý thức sẽ mang lại lợi ích lớn cho bản thân, cộng đồng trong việc tiết kiệm, gìn giữ vệ sinh môi trường. Cách làm này vừa thu hút tập hợp hội viên tham gia hoạt động hội, xây dựng hội vững mạnh và tạo tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đó là việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà các cấp Hội đang triển khai.

V.T.H

## Tin trong tỉnh

**Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ:** Sáng ngày 09/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố Quyết định số 739 - QĐ/TU, ngày 07/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và giữ chức vụ Trưởng Ban.



**Đại hội Hội Nông dân tỉnh:** Ngày 10, 11/9/2018, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham dự của 244 đại biểu đại diện cho hơn 24.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành, 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 16 đồng chí vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Đồng chí Bùi Nhân Sâm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX, các Phó Chủ tịch là ông Trần Trung Thành và bà Nguyễn Thị Nhuận.

**Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018:** Sáng ngày 31/8, BCD nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình,

kết quả xây dựng NTM tháng tám và 8 tháng đầu năm; kế hoạch hoạt động thời gian tới.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả khá. Bên cạnh những kết quả đạt được có những tồn tại hạn chế cần khắc phục, như: tiến độ và kết quả thực hiện các tiêu chí ở một số địa phương, chất lượng chưa cao; việc lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương và sở, ngành vẫn còn thiếu quyết liệt, sâu sát; sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn, thiếu liên kết vững chắc; tháng cao điểm xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại một số địa phương chưa tạo được phong trào, sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, khối lượng thực hiện còn ít...

Đồng chí Lê Đình Sơn, UVBCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đối với những xã để tụt tiêu chí, cần tổ chức kiểm điểm, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, kiên quyết thu hồi bằng NTM đối với những xã rớt chuẩn. Từ nay đến cuối năm cần tập trung dồn sức, đẩy nhanh, toàn diện các tiêu chí; tiếp tục nhân rộng mô hình KDC mẫu, vườn mẫu; phấn đấu có ít nhất 26 xã đạt chuẩn NTM, huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành 100% xã đạt chuẩn NTM.

## Tin trong huyện

**Đoàn lãnh đạo huyện KhămCọt, tỉnh Bolykhamxay, nước CHDC Nhân dân Lào chúc mừng Ngày quốc khánh 2/9:** Chiều ngày 31/8, đoàn lãnh đạo huyện KhămCọt, tỉnh Bolykhamxay nước Cộng hoà DCND Nhân dân Lào, do đồng chí VănViLay ĐenPhuLuông - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu sang thăm, chúc mừng huyện Hương Sơn



*Đoàn lãnh đạo huyện Khăm Cọt chúc mừng Ngày quốc khánh 2/9*

Thay mặt lãnh đạo huyện Hương Sơn, đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm thiết thiết của đoàn lãnh đạo huyện Khăm Cọt; Đồng thời mong muốn phát huy truyền thống hữu nghị, quan hệ thân thiết giữa hai dân tộc, hai huyện Hương Sơn - Khăm Cọt sẽ đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, hai huyện ngày càng phát triển.

### **Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại Hương Sơn:**

Sáng ngày 20/9/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI, Quốc hội khoá XIV tại xã Sơn Tây. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Anh Tuấn - UVTT - UB đối ngoại Quốc Hội thông tin tới cử tri xã Sơn Tây về dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động chủ yếu của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm đến vấn đề nhiều dự án KKT Đại Kim, Hà Tân, Công B hàng nghìn tỷ đồng nhưng không phát huy hiệu quả. Dự án mở rộng QL8A dở dang; đường cứu hộ cứu nạn phía Tây Hương Sơn thi công được 50% đã tạm dừng; đề nghị sớm dỡ bỏ những dự án treo để xã điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM; các cấp, các ngành đầu tư nâng cấp hệ thống hồ đập trên địa bàn. Cử tri còn đề nghị xem xét cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, ông Trần Đình Gia tiếp thu những nội dung cử tri gửi đến kỳ họp sắp tới và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

### **Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9:**

Trong dịp này, huyện Hương Sơn đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 65, 70 năm tuổi Đảng cho 252 đồng chí. Trong đó: có 31 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 39 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 88 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 41 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 28 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 23 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.



## **Đoàn báo cáo viên Huyện ủy tham quan thực tế tại Nhà máy và Đập Thủy điện Hương Sơn:**

Chiều ngày 20/9/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn tổ chức đoàn tham quan thực tế tại Nhà máy và đập Thủy điện. Tham gia với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HỖND huyện cùng các đồng chí Trưởng Ban xây dựng Đảng, Chủ nhiệm UBKT, Văn phòng Huyện ủy, Thủ trưởng các tổ chức đoàn thể cấp huyện, đại diện lãnh đạo phía Công ty.



*Giám đốc Đặng Văn Thế thông tin về tình hình hoạt động của nhà máy Thủy điện Hương Sơn*

Đoàn được nghe Ban giám đốc thông tin về tình hình hoạt động của nhà máy; phương án phòng chống lụt bão; Phương án cảnh báo phía hạ du. Những thắc mắc của BCV về sự ảnh hưởng của việc xả lũ thủy điện đối với dân sinh vùng hạ du cũng đã được giải đáp cặn kẽ. Đây là công trình kiểu đường dẫn, tận dụng cột nước cao để phát điện, dung tích hồ chứa nhỏ, khi vận hành phát điện ảnh hưởng của lượng nước qua tuabin là rất nhỏ gần như không làm dao động đến mực nước hạ du. Thông thường lưu lượng nước qua tuabin 7,2 m<sup>3</sup>/giây, khi lớn nhất khi phát điện cả 02 Tổ máy là 8,7m<sup>3</sup>/giây.

Thông qua chuyến đi, đồng chí Nguyễn Duy Trinh yêu cầu các đội ngũ báo cáo viên cần linh hoạt, nhanh nhạy nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để định hướng dư luận và thông tin tại cơ sở một cách tốt nhất.

## **Nô nước ngày khai trường:**

Cùng với hơn 22 triệu học sinh trên cả nước, sáng ngày 5/9/2018, trên 28.000 ngàn học sinh, giáo viên của 83 trường học trên địa bàn huyện Hương Sơn đã bước vào năm học mới, năm học 2018 - 2019.

Đúng 7h15 phút, các trường học trên địa bàn huyện đã tiên hành khai giảng năm học mới. Đến dự và chung vui với thầy cô giáo cùng các em



*Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và Ngành GD&ĐT dự lễ khai giảng tại Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Sơn Hàm*

học sinh có 33 đoàn trực tiếp đi tặng hoa, quà, chúc mừng khai giảng năm học mới 2018 - 2019 từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, ngành và địa phương; Đồng thời dự trao bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho các trường được công nhận đợt này.

**Ngày hội hiến máu tình nguyện:** Sáng ngày 30/8, huyện Hương Sơn tổ chức thành công “Ngày hội hiến máu tình nguyện” thu hút trên 900 đoàn viên thanh niên, hội viên Chữ thập đỏ và cán bộ công chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia.

Đây là hoạt động thường niên được Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện, Hội chữ thập đỏ và Huyện đoàn phối hợp tổ chức, nhằm tạo nguồn máu dự trữ, sẵn sàng

ứng cứu cho các bệnh nhân cấp cứu khi cần thiết và lan tỏa hành động nhân văn này tới cộng đồng. Ngày hội đã thu về 307 đơn vị máu bổ sung vào Ngân hàng máu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ngoài việc tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, hàng năm huyện Hương Sơn duy trì hoạt động “Ngân hàng máu sống” với trên 150 đoàn viên thanh niên tham gia, đã trực tiếp hiến máu cứu được hàng chục trường hợp cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện huyện. Tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện có: đ/c Tổng Trần Đức, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn - 12 lần; đ/c Phạm Hoài An, PCT Thị trấn Tây Sơn - 8 lần; đ/c Phạm Viết Hoàng, Bí thư đoàn xã Sơn Bằng - 7 lần; đ/c Nguyễn Xuân Quyết, Bí thư chi đoàn 5, đoàn xã Sơn Giang - 6 lần,...

**Hơn 96% người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe:** Đến thời điểm này, huyện Hương Sơn đã có 112.734/117.140, đạt tỷ lệ 96% người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe, trong đó gần 70% hồ sơ đã đạt tiêu chí về chất lượng. Đến hết tháng 9/2018, 100% người dân trên 40 tuổi được đo huyết áp, cập nhật chỉ số huyết áp vào hồ sơ sức khỏe. Phần đầu đến cuối năm 2018 có trên 95% hồ sơ được cập nhật đầy đủ các chỉ số sinh tồn và chỉ số nhân trắc. Các địa phương làm tốt như: Sơn Lễ, Sơn Trường, Sơn Hà, Sơn Hàm, Sơn Tân, Sơn Bằng... đều đạt trên 98%.



*Các đồng chí lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, huyện đồng viên cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia hiến máu*

Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở y tế nào và bác sĩ có thể biết được tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật, không phải làm lại các xét nghiệm không cần thiết, nhất là trong những trường hợp cấp cứu. Việc lập sổ quản lý sức khỏe cho từng người dân, trước hết người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng như nhận thức được lợi ích của việc mua thẻ Bảo hiểm y tế. Mặt khác, thông tin về sức khỏe của người bệnh thông suốt các tuyến, giúp việc chẩn đoán chính xác, phối hợp điều trị thống nhất, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn và chất lượng sống của người dân cũng tăng lên. Việc lập hồ sơ sức khỏe cho người dân đã được đưa vào bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2017 - 2020.

### **Bệnh viện Tim Hà Nội khám miễn phí cho 500 người tại huyện Hương Sơn:**

Ngày 7 - 8/9/2018, đoàn công tác gồm 10 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức khám bệnh cho gần 500 bệnh nhân tại hai địa điểm Trạm y tế xã Sơn Tiến và Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn. Đây là chương trình khám sàng lọc phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi và khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, cận nghèo tại xã Sơn Tiến. Kết quả, trong số trẻ được khám bệnh, đã có 5 trường hợp được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật miễn phí tại Viện Tim Hà Nội. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà và phát thuốc cho các bệnh nhân, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.



*Hàng trăm người dân đã được khám và cấp thuốc miễn phí*

**Khởi công xây dựng nhà mái âm biên cương:** Sáng ngày 13/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Hương Sơn tổ chức khởi công xây dựng nhà cho gia đình bà Phan Thị Hoài - ở thôn 8, xã Sơn Hồng là hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà được khởi công xây dựng khoảng 70m<sup>2</sup>, với tổng số tiền trên 80 triệu đồng, trong đó Hội LHPN và LĐLĐ tỉnh trích 40 triệu đồng từ quỹ mái âm biên cương để hỗ trợ gia đình, kinh phí còn lại là do gia đình,



anh em họ hàng, bà con lối xóm, cấp uỷ, chính quyền, UBMTTQ xã và cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Sơn Hồng quyền góp tiền và ngày công giúp đỡ gia đình bà Hoài xây dựng nhà ở. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng vào tháng 11/2018. Với hoạt động ý nghĩa này, đã góp phần giúp đỡ, ủng hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.



*Lãnh đạo Hội LHPN và LĐLĐ Hà Tĩnh cùng lãnh đạo huyện Hương Sơn trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Phan Thị Hoài*

### **Honda Việt Nam tặng hơn 2.200 mũ bảo cho học sinh Hương Sơn:**

Những ngày đầu năm học 2018-2019, 100% học sinh lớp 1 tại 32/32 trường

tiểu học trên địa bàn huyện đã được Công ty Honda Việt Nam trao tặng 2.253 chiếc mũ bảo hiểm. Đây là chương trình phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam, nhằm góp phần bảo vệ các em được an toàn hơn với thông điệp “Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình, giữ trọn ước mơ” được chương trình



*Đại diện Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu*

đề ra nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa trong cộng đồng khi tham gia giao thông, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các em.

**Công an huyện Hương Sơn giúp dân gặt lúa chạy siêu bão MANGKHUT:** Trong khi siêu bão đang áp sát biên Đông, huyện Hương Sơn còn khoảng 700 ha lúa hè thu còn chưa thu hoạch. Trước tình hình đó, bà con nông dân đang hồi hải gặt lúa chạy bão. Để chia sẻ vất vả của người nông dân, sáng 15/9, 30 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện hướng



về cơ sở giúp dân nhanh chóng thu hoạch lúa.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Cùng với đó, Công an huyện cũng đã sẵn sàng lực lượng, chuẩn bị phương tiện di dời dân khi cần thiết, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các bến đò.

**Vui tết Trung thu:** Hòa chung không khí vui Tết Trung thu trên khắp cả nước. Chiều ngày 21/9/2018, Ban bảo vệ và chăm sóc thiếu niên nhi đồng huyện Hương Sơn và Huyện đoàn phối hợp với xã Sơn Trường tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu 2018” cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Sơn Trường.

Đến chung vui và chúc mừng các cháu có đại diện các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện. Trong chương trình vui Trung thu các cháu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ múa hát ca ngợi Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước và những ca khúc vui nhộn, ý nghĩa về chị Hằng, chú Cuội và sự tích tết trung thu. Ngoài ra các em thiếu niên - nhi đồng còn được tham gia vào các trò chơi dân gian cùng “chị Hằng, chú Cuội”. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo huyện Hương Sơn, đến đời sống tinh thần của các em thiếu niên - Nhi đồng trên địa bàn, đem đến cho các cháu một Tết Trung thu ấm cúng, ý nghĩa. Trong



khuôn khổ chương trình, Sở LĐTB & XH tỉnh trao 5 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, mỗi suất quà 1 triệu đồng và lãnh đạo huyện trao 23 suất quà, mỗi suất 400 ngàn đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Trường. Đây là những món quà hết sức ý nghĩa động viên các em thiếu niên - nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vượt

qua khó khăn, vươn lên học tập tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Kết thúc chương trình các em thiếu niên - nhi đồng đã được tham gia phá cỗ trung thu trong niềm vui hân hoan ngày tết thiếu nhi.

### **Sơn Tân huy động xã hội hóa hơn 11,5 tỷ đồng xây dựng NTM:**

Là xã thường xuyên bị lũ lụt, ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất, điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế nên việc huy động nội lực là vô cùng khó. Trong điều kiện đó, địa phương đã thông qua nhiều kênh để vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em xa quê cùng chung tay xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Những tháng đầu năm 2018, xã Sơn Tân đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em xa quê chung tay hỗ trợ xây dựng NTM với tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng. Cụ thể, địa phương đã nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hà Tĩnh 11 tỷ đồng xây dựng 3,2 km đường trục xã và liên thôn. Trong dịp Quốc khánh 2/9, con em xa quê đã về đóng góp, ủng hộ 560 triệu đồng xây dựng công trình văn hóa Đền Trúc. Ngoài ra, xã vận động Nhân dân hiến hàng trăm mét đất, tường rào, cây cối mở rộng làm đường bê tông đạt chuẩn, phấn đấu về đích NTM trong năm 2018.

**Sơn Lĩnh tập trung cải tạo vườn, xây dựng KDCKM, vườn mẫu:** Đây được xác định là một trong các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân của một đơn vị thuộc nhóm khó khăn và xã xa trung

tâm huyện. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã xác định cần tập trung cải tạo vườn, xây dựng KDCKM, vườn mẫu và xem đây là những nội dung cốt lõi trong xây dựng NTM theo chủ trương của huyện.

Hưởng ứng chủ trương trên các thôn và Nhân dân trong toàn xã đã chủ động, tích cực chỉnh trang khu dân cư, điển hình là thôn 3 và thôn 7. Đến nay, có 117 hộ tham gia cải tạo vườn trồng 850 cây ăn quả các loại, 43 hộ xây mới, chỉnh trang nhà vệ sinh và công trình phụ trợ; xây dựng 216 hố xử lý rác thải tại các hộ gia đình, 900m hàng rào bằng B40, thép gai và trồng cây phủ xanh. Có 21 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu, trong đó tập trung hoàn thiện 10 vườn phấn đấu đạt chuẩn. Bên cạnh đó từ đầu năm lại nay đã tổ chức 4 đợt phát động cao điểm, phát quang 17,6 km hành lang giao thông, khơi thông 6,4km rãnh thoát nước; cứng hóa 5,8km đường giao thông; xây dựng 5 sân thể thao thôn, làm mới và sửa chữa 52 tuyến đường điện thấp sáng đường quê.

Thời gian còn lại 3 tháng cuối năm, xã tập trung phấn đấu: có 10 vườn mẫu đạt chuẩn, hoàn thành 1,34 km rãnh thoát nước, có thêm 200 hộ hoàn thành cải tạo vườn, trồng thêm 610 cây xanh, 7,0 km hàng rào xanh, 435 hộ tiếp tục cải tạo vườn, trồng thêm 6.000 cây ăn quả các loại; 2 thôn cơ bản đạt chuẩn (thôn 3 và thôn 7). Với những kết quả trên, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lĩnh quyết tâm đăng ký về đích NTM trong năm 2019.

**1. Hỏi:** Khi nghỉ hưu hoặc chuyển sang đơn vị công tác mới, thì đảng viên phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức trong thời hạn bao nhiêu ngày?

**Trả lời:**

Theo điểm a, mục 6.3, Điều 6 Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng: Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Và điểm c, mục này quy định trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

**2. Hỏi:** Chi bộ xem xét đề nghị xóa tên Đảng viên trong trường hợp nào?

**Trả lời:**

Theo Điều 8, Quy định 29 QĐ-TW, ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương về Thi hành điều lệ Đảng, quy định:

Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:

- Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;

- Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên;

- Đảng viên giám sát ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;

- Đảng viên hai năm liên vi phạm tư cách đảng viên;

- Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

**3. Hỏi:** Sau khi nhận được báo cáo nội dung kết luận giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên của UBKT cấp dưới, UBKT cấp trên cho rằng nội dung kết luận chưa sát với nội dung được nêu trong đơn tố cáo và tiến hành kiểm tra lại nội dung kết luận đó. Vậy, việc kiểm tra lại nội dung kết luận của UBKT cấp trên như trên có đúng không?

**Trả lời:**

- Điều 33, Quy định số 30 - QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“... UBKT cấp trên có quyền kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, nếu UBKT cấp trên qua nghiên cứu thấy kết luận giải quyết đơn tố cáo của UBKT cấp dưới chưa sát nội dung tố cáo nêu trong đơn tố cáo thì UBKT cấp trên có quyền tiến hành kiểm tra lại nội dung kết luận đó là đúng quy định của Đảng.

(BBT Tổng hợp)

## MỜI THAM GIA VIẾT BÀI “BẢN TIN HƯƠNG SƠN” SỐ XUÂN KỶ HỘI - 2019

Bản tin Hương Sơn số Xuân 2019, với nhiều bài viết hấp dẫn, tranh ảnh đẹp về quê hương, con người, nét đẹp truyền thống; những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân Hương Sơn.

Đề Bản tin Hương Sơn số Xuân Kỷ Hội - 2019 phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, là món ăn tinh thần hấp dẫn của bạn đọc gần xa vào dịp Tết đến Xuân về, đặc biệt là hướng đến kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn, Ban Biên tập trân trọng kính mời các đồng chí, các cộng tác viên trong và ngoài huyện gửi tin, bài, ảnh, văn thơ, câu đối về những thành quả của huyện nhà trên mọi lĩnh vực trong công cuộc đổi mới, nhất là trong năm 2018; những phong tục tập quán, nét đẹp văn hoá ngày tết, lễ hội của các vùng, gương người tốt, việc tốt,...

Mỗi tác giả có thể tham gia gửi nhiều tác phẩm, thể loại. Thông tin trong bài, ảnh phải trung thực, chính xác. Bản thảo viết tay rõ ràng hoặc đánh máy. Các số liệu, địa danh, tên người... không viết tắt, cần ghi cụ thể. Ưu tiên các bài viết về điển hình, nhân tố mới; cách trình bày sáng tạo, ngắn gọn, rõ ràng; lối viết mềm mại, mang hơi thở của mùa Xuân; tác phẩm chưa gửi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Biên tập chân thành cảm ơn và mong nhận được sự cộng tác thường xuyên của các đồng chí, các cộng tác viên và độc giả.

**Địa chỉ liên lạc: BẢN TIN HƯƠNG SƠN**

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hương Sơn

Email: bantuyengiaohs@gmail.com

## HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Trong năm 2018, Ban Biên tập “Bản tin Hương Sơn” nhận được tin, bài, ảnh của các đồng chí và các cộng tác viên:

Đào Duy Sỹ, Võ Thị Hương, Thái Công Anh, Lê Thành Nhân, Lê Hằng, Nguyễn Văn Thảo, Trần Anh Tuấn, Hương Hà, Trung Thực, Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Trường Giang, Anh Hoài, Lê Văn Vy, Tiến Dũng, Lê Thanh Trường, Nguyễn Thị Thủy, Ánh Dương, Đặng Đình Hiền, Vũ Trọng Hoài, Hồ Thắng, Đinh Lương Hào, Trần Quang Thắng, Lê Xuân Hồng, Văn Linh, Minh Ánh, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Anh Tài, Lê Nhật Tân, Thế Tuấn, Đậu Bình,...

Ban Biên tập chân thành cảm ơn và mong nhận được sự cộng tác thường xuyên của các đồng chí và bạn đọc.

## Đề phòng đau mắt đỏ mùa mưa lũ

### 1. Triệu chứng:

*Nguyên nhân:* Do vi khuẩn (tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn, tụ khuẩn...); do virus (Adeno virus, virus Herpes...); do ký sinh trùng... Tuy nhiên, bệnh đau mắt đỏ có thể phát triển thành dịch, thì nguyên nhân chủ yếu là do virus mà hay gặp là virus hạch (Adeno virus).

Thời gian ủ bệnh (từ khi bị nhiễm đến khi xuất hiện bệnh) thường kéo dài 3 ngày.

*Triệu chứng:* Mắt ngứa, cộm, chói, sợ ánh sáng, chảy nước mắt và có nhiều tiết tố ở mắt. Đôi khi sáng ngủ dậy, tiết tố viêm làm cho hai mí dính chặt lại nên bệnh nhân rất khó mở mắt. Bệnh nhân thấy nhìn khó nhưng thị lực thường không giảm (trừ khi có biến chứng viêm giác mạc).

Bệnh có thể lây qua các vật dụng sinh hoạt: do dùng chung khăn mặt và chậu rửa mặt, bệnh nhân dụi mắt và cầm nắm vào các đồ vật và sẽ lây cho những người dùng chung đồ vật đó (hay gặp ở những người trong cùng gia đình, các nhà trẻ, mẫu giáo) hoặc lây qua môi trường bề bơi; lây qua vật trung gian là ruồi; Lây qua đường nước bọt, khi bệnh nhân nói chuyện, ho hoặc hắt hơi thì yếu tố gây bệnh sẽ theo nước bọt bắn ra ngoài và lây bệnh cho người khác.

### 2. Cách điều trị:

Khi bị bệnh, bệnh nhân nên đến khám tại các cơ sở khám chữa mắt để có chẩn đoán và phương pháp điều trị hợp lý. Tránh một số trường hợp

bệnh nhân tự mua thuốc về nhỏ gây ra những biến chứng nguy hiểm.

*Dùng kháng sinh tra tại mắt:* hiện nay, có rất nhiều kháng sinh phổ rộng như: tobrex, oflovid, okacin... Có thể tra mắt 6-8 lần mỗi ngày. Khi bệnh nhân có sốt, sưng hạch, viêm họng, một số kháng sinh có thể dùng: erythromyxin, cephalixin... Khi bệnh nhân có sốt, đau nhức có thể dùng thuốc chống viêm, giảm đau: paracetamon... Dùng thuốc chống viêm giảm phù nề như: alphachymotrypsine, amitase... Thuốc bổ tổng hợp, tăng cường sức đề kháng: các vitamin nhóm B,C.

### 3. Phương pháp phòng bệnh:

Vệ sinh sạch sẽ, khi đi đường bụi phải đeo kính, tra nước muối sinh lý để rửa mắt. Khi có người bị đau mắt đỏ thì phải có ý thức phòng tránh lây nhiễm cho người khác như: dùng riêng khăn và chậu rửa mặt, đeo kính và đeo khẩu trang, hạn chế đến những nơi đông người khi không cần thiết (trẻ em nên cho nghỉ học để tránh lây nhiễm cho những em khác). Trước khi dùng các vật dụng chung phải rửa tay xà phòng.

Bệnh đau mắt đỏ có thể khỏi hoàn toàn trong vòng 1 - 2 tuần không để lại di chứng gì, tuy nhiên, nó có thể gây ra một số hậu quả: ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động. Bệnh có thể gây nên tổn thương giác mạc như viêm giác mạc đốm, viêm giác mạc chàm nông gây giảm thị lực kéo dài và có thể lây lan thành dịch làm cho nhiều người cùng bị bệnh.

(Theo *Suckhoedoisong.vn*)

## Kỹ thuật trồng cam

Đất phù sa ven sông, đất bồi tụ, đất rừng mới khai phá, đất thung lũng, đất phù sa cổ, đất đồi núi có bề dày từ 70-100 cm, có hàm lượng mùn cao, cao ráo, thoát nước, mực nước ngầm dưới 1 m đều có thể trồng cam quýt. Nếu mực nước ngầm cao, ít thoát nước thì phải có hệ thống thoát nước tốt, lên liếp để trồng.

### 1. Thời vụ trồng

Tháng 2-3, tháng 9- 10 đều trồng được cam quýt nhưng tốt nhất là trồng vào vụ xuân có độ ẩm không khí cao và có mưa xuân nên tỷ lệ cây sống cao.

### 2. Mật độ, khoảng cách và kỹ thuật trồng

Cam bùi, cam chanh, cam đường, cam nôm, cam canh, cam mật, cam Vinh...: 3 x 3 m, 3,5 x 3 m hoặc 3 x 4 m, tương đương 800-1000 cây/ha.

Với mật độ này, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất thì thời gian đầu khi mới trồng cây chưa khép tán, ta nên trồng xen các loại cây trồng khác như một số loại rau, đậu...

Kích thước hố đào 60 x 60 x 60 cm, hoặc 80 x 80 x 80 cm. Lớp đất trên mặt được trộn đều với các loại phân lót.

Khi lấp hố cần cuốc xả thành hố xuống trước sau mới cho hỗn hợp đất phân xuống sau. Lúc trồng cần đào lại

ở giữa một hố nhỏ sâu và rộng hơn bầu một chút, lấp đất cao hơn mặt bầu 3-5 cm. Nén chặt đất và tưới nước. Ở vùng đất thấp, mực nước ngầm cao thì có thể chỉ đào hố sâu 20-30 cm, sau đó cho phân lót rồi đặt cây giống lên, vun thành ụ cao so với mặt đất 20-40 cm.

Dùng cọc tre để cố định cây tránh gió bão và các tác động khác từ bên ngoài như người, súc vật... Tưới nhẹ, phủ quanh gốc bằng rơm rạ, cỏ khô, lá xanh dày 5-10 cm để giữ ẩm và chống cỏ dại. Cần giữ ẩm tốt cho cây trong tháng đầu tiên để cây nhanh bén rễ.

### 3. Kỹ thuật chăm sóc

#### 3.1. Xới xáo và làm cỏ xung quanh

Được làm thường xuyên hàng tháng, cỏ xung quanh gốc có thể dọn trong quá trình xới xáo. Việc xới làm cho đất tơi xốp, sạch cỏ và khu vực xung quanh gốc cây không bị đọng nước.

#### 3.2. Bón phân cho cam, quýt

##### a. Phân bón lót

Mỗi hốc cây bón 30-40 kg phân chuồng hoai mục, 0,2-0,5 kg phân lân, 0,2 kg kali và 0,2 kg vôi bột, số phân này trộn đều với phân đất mặt

##### b. Bón thúc

- *Cây từ 1-4 tuổi*: Một năm bón một lần phân chuồng cùng với phân lân với lượng như sau: 30 kg phân chuồng trộn với 0,1-0,2 kg phân lân

cho một cây, bón vào cuối mùa sinh trưởng (từ tháng 10- 11). Phân vô cơ bón làm 3 lần với lượng bón như sau: 200 g urê, 100 g kali bón vào các tháng 1-2; tháng 4-5; tháng 8-9.

Lần 1: 30% lượng phân đạm, lần 2: 40 % lượng đạm + 100% kali, lần 3: 30 % lượng đạm còn lại..

- *Cây từ 5-8 tuổi* cách bón như sau:

Phân chuồng hoai mục: 30-40 kg, đạm U rê: 1-2 kg, phân lân: 3,5 kg, phân kali 1-1,2 kg. Phân chuồng và phân lân bón một lần vào sau vụ thu hoạch, đạm và kali có thể chia làm 3 lần bón:

Lần 1: Tháng 1-2 bón 40% lượng phân, lần 2: tháng 5-6 bón 30% lượng phân, lần 3: tháng 8-9 bón 30% lượng phân còn lại.

### c. Cách bón.

Các loại phân rải đều, bón cách gốc 30-50 cm, phủ lên trên bằng lớp đất mỏng, hoặc rơm rác, sau đó tưới nước. Tránh phủ gốc quả dày, sát gốc cây vì dễ gây bệnh thối gốc.

### 3.3. Bón phân qua lá

Có thể dùng phương pháp bón phân qua lá để bổ sung các chất cho cây đặc biệt là các nguyên tố vi lượng và một số chất kích thích sinh trưởng thông qua các loại chế phẩm phân bón lá và các chế phẩm kích phát tố. Các chất này bổ sung kịp thời sự thiếu hụt các chất trên cây nên có tác dụng rõ rệt. Các loại phân bón lá thường bổ sung các vi lượng như magiê (Mg), kẽm (Zn), bo (B), đồng (Cu)...

### 3.4. Tỉa cành, tạo tán

Được tiến hành sau mỗi mùa thu hái quả. Cần cắt bỏ những cành khô, cành tăm, cành quả mọc yếu và những cành bị sâu bệnh gây hại nhằm tạo tán cây thông thoáng loại bỏ một phần sâu bệnh hại.

Hoa cây ăn quả có mùi thường rất nhiều, nhưng tỉ lệ đậu quả thường thấp, chỉ vào khoảng 2-8% tùy thuộc vào điều kiện thời tiết chăm bón và đặc điểm giống, loài. Do đó thời kỳ nụ, hoa, quả non người ta thường tỉa bớt các hoa dị hình, những hoa quả non ra muộn và ở các vị trí không thích hợp cho việc hình thành và phát triển quả.

### 3.5. Một số biện pháp làm tăng khả năng ra hoa, đậu quả

- *Khoanh cành*: Có tác dụng làm hãm vận chuyển nhựa trong cây và kích thích ra hoa, khoanh ở những cành cấp 1, 2. Khoanh tròn một vòng, độ rộng lát khoanh khoảng 1-2 mm. Khoanh xong dùng nilon quấn kín để tránh bị thối vết khoanh.

- *Khoanh cành để hạn chế sự rụng quả*: trong quá trình phát triển của quả, cây cam sẽ có các đợt phát lộc, khi phát lộc thì cây sẽ tự rụng quả để dành dinh dưỡng cho phát triển lộc non, vì vậy cần phải khoanh cành vào giai đoạn cây phát lộc để hạn chế rụng quả.

- *Phun chất điều hòa sinh trưởng*: Chất điều hòa sinh trưởng có khả năng kích thích ra hoa, tăng khả năng đậu quả và chống rụng hoa.

(Theo Trung tâm UDKHKT & BVCT, VN Hương Sơn)